

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๒๐๙/๑๑๕๗๖



สคค.

ส่ง : กคค.

รับที่ : ๕9196/65

2 ก.ย. 2565 เวลา 15.00 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๘๕๙๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรต่อแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่พร้อมคู่มือที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงไม่ขัดข้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเห็นและมีข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม ดังนี้

(๑) แนวทางการปฏิบัติบางรูปแบบส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและภาระงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer) เครื่องพิมพ์ (Printer) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

(๒) กรณีที่หน่วยงานราชการมีการเลือกวันและเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอาจต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้เกี่ยวข้อง โดยหากหน่วยงานใดจะกำหนดวันและเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากเดิม จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนกับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๖๖๔ (ฐมาภรณ์) ๒๕๗๔ (สุจิตร์ตัน)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gpr@mof.go.th